

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả Kỳ họp thứ Mười lăm-HĐND huyện Côn Đảo Khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 ban hành Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019, nhiệm kỳ 2016-2021;

Kỳ họp thứ Mười lăm - HĐND huyện Khóa IX được tổ chức từ ngày 23 - 25/12/2019 tại Hội trường HĐND và UBND huyện (số 32 Tôn Đức Thắng huyện Côn Đảo). Thường trực HĐND huyện thống nhất đánh giá, rút kinh nghiệm về kỳ họp thứ Mười lăm (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác chuẩn bị trước Kỳ họp:

1.1. Công tác hiệp thương, thống nhất chuẩn bị kỳ họp:

Theo luật định, ngày 08/11/2019, tại Phiên họp thứ 34 Thường trực HĐND huyện đã quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Mười lăm, kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND huyện. Ngay sau Phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã chủ trì Hội nghị liên tịch với UBND và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để thống nhất về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện.

1.2. Công tác chuẩn bị tài liệu kỳ họp:

Theo dự kiến Chương trình kỳ họp và Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Mười lăm của HĐND huyện, số lượng tài liệu chuẩn bị cho kỳ họp bao gồm 35 văn bản, tài liệu. Trong đó: Thường trực và 2 Ban HĐND huyện: 15 tài liệu, UBND huyện: 14 tài liệu, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: 2 văn bản, các cơ quan bảo vệ pháp luật: 4 văn bản.

Rút kinh nghiệm về việc chuẩn bị tài liệu kỳ họp luôn bị động và chậm trễ nhiều năm qua, Thường trực tiếp tục phân công cho một Phó Chủ tịch HĐND huyện chịu trách nhiệm đôn đốc UBND và các cơ quan tư pháp chuẩn bị tài liệu kỳ họp theo đúng tiến độ và một Phó Chủ tịch HĐND huyện đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các báo cáo, tờ trình của HĐND huyện và công tác thẩm tra tài liệu kỳ họp. Việc gửi tài liệu kỳ họp bằng thư điện tử và kịp thời đăng tải lên Cổng thông tin điện tử HĐND huyện đã giúp cho các đại biểu HĐND huyện, đại biểu khách mời và cử tri quan tâm, kịp thời tiếp cận được tài liệu ngay sau khi phát hành nên có thời gian nghiên cứu đã giúp tiết kiệm rất nhiều về thời gian chuyển

phát tài liệu và các chi phí văn phòng phẩm khác. Nhìn chung, chất lượng các báo cáo, tờ trình được Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan có liên quan chuẩn bị cho kỳ họp cơ bản nghiêm túc, trách nhiệm.

1.3. Về công tác tiếp xúc cử tri:

Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện. Trong đó, tài liệu tiếp xúc cử tri được Bộ phận chuyên trách HĐND huyện biên soạn, chuẩn bị sẵn cho các Tổ đại biểu trình bày, báo cáo tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi ứng cử đầy đủ, rõ ràng, có kết quả giải quyết cụ thể, giúp cho cử tri có thể theo dõi kịp thời và có nhiều thời gian để phát biểu những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đại biểu HĐND huyện đã tham gia tương đối đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri nơi ứng cử; lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan đã tham dự các buổi tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của Thường trực HĐND huyện. Việc tổng hợp và chuyển ý kiến kiến nghị đến UBND huyện được thực hiện kịp thời; Ý kiến tổng hợp thể hiện rõ nội dung, tạo thuận lợi cho UBND huyện khi chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết của các cơ quan chuyên môn liên quan.

1.4. Về công tác thẩm tra tình hình, tài liệu kỳ họp:

Ngay sau Hội nghị liên tịch, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo phân công công tác thẩm tra tình hình và tài liệu kỳ họp cho hai Ban HĐND huyện để có thời gian chủ động tổ chức khảo sát, làm việc với các cơ quan có liên quan, đảm bảo cho công tác thẩm tra, rà soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo thực tế và chức năng, thẩm quyền của các cơ quan trong bộ máy chính quyền huyện đúng theo quy trình, quy định của pháp luật. Nội dung thẩm tra thể hiện được trách nhiệm, quan điểm của các Ban HĐND huyện trong giám sát việc điều hành ngân sách, điều hành kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật trên địa bàn.

Báo cáo thẩm tra của hai Ban đã đánh giá, phân tích sát với tình hình thực tế, thể hiện rõ chính kiến, mạnh dạn từ chối thẩm tra nếu không đạt yêu cầu về chất lượng. Việc thẩm tra các Nghị quyết kỳ họp có sự quan tâm đầu tư nghiên cứu và thể hiện rõ quan điểm, có xem xét, dự báo các yếu tố chủ quan, khách quan có thể tác động, đảm bảo cho Nghị quyết được triển khai thực hiện có hiệu quả sau khi ban hành. Hai Ban đã thể hiện chính kiến với 30 ý kiến phản biện, đề xuất, kiến nghị. Cụ thể: Ban Pháp chế 10 kiến nghị trong 02 báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội 20 kiến nghị trong 06 báo cáo thẩm tra, đây là những cơ sở tham khảo quan trọng giúp đại biểu nghiên cứu, thảo luận và quyết định.

1.5. Họp Tổ thảo luận trước Kỳ họp (ngày 23/12/2019):

Nhìn chung, việc thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện được chuẩn bị và thực hiện tốt; HĐND huyện phân chia làm 05 Tổ thảo luận với nòng cốt là 5 Tổ đại biểu HĐND huyện do Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện làm Tổ trưởng chủ trì thảo luận. Tài liệu phục vụ thảo luận tổ chuẩn bị đầy đủ; công tác hậu cần phục vụ chu đáo; các đại biểu HĐND huyện và đại biểu khách mời đã tham dự và thảo luận nội dung tài liệu trình tại Kỳ họp một cách nghiêm túc, đã đóng góp nhiều ý kiến chất lượng cho Kỳ họp tiếp tục thảo luận.

1.6. Về công tác thông tin tuyên truyền trước Kỳ họp:

Nhìn chung, công tác tuyên truyền về kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND huyện thực hiện khá tốt, đúng kế hoạch đề ra. Trước kỳ họp, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện đưa tin về kỳ họp như: các hội nghị tiếp xúc cử tri, các Ban họp thẩm tra, họp đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp. Trong kỳ họp, đã truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc, phiên thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn, phiên bế mạc để toàn thể cử tri huyện nhà theo dõi, giám sát; trước khi vào kỳ họp và khi nghỉ giải lao cho trình chiếu các video clip về công tác chuẩn bị kỳ họp, hoạt động khảo sát thực tế tình hình 10 khu dân cư, hoạt động của HĐND huyện trong năm 2019, phóng sự về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, tình trạng xả thải rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng ra các tuyến đường khu trung tâm,... Sau kỳ họp, đã thông báo về kết quả của kỳ họp trên sóng phát thanh, truyền hình huyện. Tuyên truyền trực quan về kỳ họp được Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao thực hiện tốt, tạo được không khí trang trọng, nghiêm túc trên địa bàn huyện và tại nơi diễn ra kỳ họp.

Bộ phận chuyên trách HĐND huyện, Văn phòng huyện làm tốt công tác phối hợp, cung cấp thông tin và kiểm tra việc tuyên truyền về kỳ họp, cũng như việc chuẩn bị và phục vụ hậu cần cho kỳ họp tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ.

2. Trong Kỳ họp:

2.1. Về việc trình bày các báo cáo: Các báo cáo trình bày tại Kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, tóm tắt theo nhóm vấn đề và đi thẳng vào trọng tâm từng lĩnh vực, nên đã rút ngắn thời gian trình bày tại Kỳ họp nhưng vẫn đảm bảo nội dung.

2.2. Về thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp:

Các đại biểu HĐND huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tham gia phát biểu thẳng thắn tích cực tại buổi thảo luận, tranh luận qua đó đánh giá một cách toàn diện và tập trung vào nội dung các kiến nghị của đại biểu, của cử tri, các Ban HĐND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về: công tác quản lý về đất đai-xây dựng-môi trường; việc cấp giấy phép xây dựng công trình riêng lẻ và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch cho nhân dân; vấn đề thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng; vấn đề nước thải sinh hoạt, nước thải chưa qua xử lý xả thải trực tiếp ra hệ thống thoát nước của huyện; tiến độ hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; về giá đất bồi thường cho người dân khi nhà nước thu hồi đất; về phụ cấp thu hút cho cán bộ CCVC trên địa bàn huyện; tình trạng sử dụng loa di động hát Karaoke gây ảnh hưởng cuộc sống người dân và hoạt động của một số cơ quan; về khám và điều trị cho bệnh nhân bị thoái hóa thoát vị đĩa đệm... với hơn 24 lượt ý kiến thảo luận tại Hội trường; những ý kiến này đã phân tích, đánh giá một cách cụ thể về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2020.

Nhìn chung, chất lượng thảo luận tại Kỳ họp tiếp tục được nâng lên; đại biểu tham gia thảo luận đã chuẩn bị kỹ nội dung thảo luận ngắn gọn, xúc tích, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Lãnh đạo các cơ quan chuyên

môn liên quan tham gia thảo luận với tinh thần trách nhiệm, đã đề ra được lộ trình, phương hướng, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đại biểu đặt ra.

3. Sau Kỳ họp:

Thường trực HĐND huyện đã ban hành thông báo kết quả kỳ họp đến các cơ quan thông tin đại chúng của huyện để tuyên truyền kịp thời đến nhân dân và cử tri của huyện về kết quả kỳ họp. Bộ phận chuyên trách HĐND huyện đã rà soát, hoàn chỉnh các Nghị quyết, biên bản Kỳ họp trình Chủ tịch HĐND huyện ký ban hành đảm bảo đúng thời gian quy định, rà soát các văn bản đã ban hành và những tin bài, hình ảnh về hoạt động của HĐND huyện, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của HĐND huyện kịp thời.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI:

1. Công tác chuẩn bị trước Kỳ họp:

1.1. Công tác chuẩn bị tài liệu kỳ họp:

Mặc dù đã rút kinh nghiệm về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác thẩm tra của 02 Ban trước mỗi Kỳ họp, tuy nhiên tại Kỳ họp Mười lăm vẫn còn tình trạng gửi tài liệu chậm hơn so với Kế hoạch là 05 ngày, gây khó khăn cho 02 Ban về thời gian nghiên cứu, thẩm tra và thời gian nghiên cứu tài liệu Kỳ họp của các thành viên Ban và các vị đại biểu tham dự Kỳ họp. Điều này làm cho hoạt động thẩm tra của hai Ban HĐND huyện bị động về thời gian, vẫn còn một số tờ trình của UBND huyện gửi chậm so với kế hoạch đề ra và chưa đầy đủ hồ sơ theo quy định; hình thức, thể thức của dự thảo Nghị quyết chưa đúng quy định làm mất nhiều thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện; một vài số liệu trong các Báo cáo của UBND huyện điều chỉnh, thay đổi nhiều lần gây khó khăn cho công tác thẩm tra.

1.2. Về công tác tiếp xúc cử tri: Bên cạnh kết quả đạt được, việc giải trình ý kiến kiến nghị cử tri của một số cơ quan chuyên môn còn chung chung, chưa đạt sự đồng tình cao nên tiếp tục kiến nghị. Một số đại biểu HĐND huyện chưa chủ động sắp xếp thời gian tham dự các Hội nghị TXCT nơi mình trúng cử; chưa nêu cao trách nhiệm của đại biểu và của Tổ đại biểu trong việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri để báo cáo với cử tri về kết quả giải quyết.

1.4. Về công tác thẩm tra tình hình, tài liệu kỳ họp:

Ngoài việc gửi tài liệu chậm, số liệu thay đổi nhiều lần làm cho công tác thẩm tra gặp khó khăn, vẫn còn một số ít thành viên của 02 Ban chưa chủ động tham gia hoạt động thẩm tra, ít tham gia ý kiến trong thẩm tra và thiếu ý kiến phản biện qua việc theo dõi giám sát.

2. Trong Kỳ họp:

2.1. Về thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp:

Bên cạnh các đại biểu HĐND huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tham gia phát biểu thẳng thắn tích cực tại buổi thảo luận, tranh luận về những vấn đề còn hạn chế cũng như những vấn đề mà nhiều cử tri quan tâm, bức xúc, vẫn còn số ít đại biểu còn e dè, nể nang, ngại va phạm và thiếu kỹ năng phát biểu, thảo luận về những mặt còn hạn chế của địa phương. Một vài lãnh đạo cơ

quan chuyên môn, cơ quan chức năng chưa nghiên cứu kỹ ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện, còn bị động trong việc trả lời, giải trình các vấn đề của đại biểu đặt ra.

III. Đánh giá, nhận xét, kiến nghị:

1. Đánh giá, nhận xét:

Nhìn chung, Kỳ họp Mười lăm HĐND huyện đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các nội dung đã đề ra. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp tốt với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện trong việc chuẩn bị và tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri, xử lý những vấn đề phát sinh của kỳ họp. Chương trình Kỳ họp được xây dựng hợp lý, đầy đủ nội dung. Chủ tọa Kỳ họp đã điều hành linh hoạt phù hợp với diễn biến của Kỳ họp. Công tác phục vụ hậu cần trước và trong Kỳ họp đã được thực hiện tốt, đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ đại biểu. Văn phòng huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, thông tin, qua đó kịp thời tham mưu Thường trực HĐND huyện và UBND huyện chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị kỳ họp.

2. Kiến nghị:

Từ những kết quả đạt được và hạn chế rút ra tại Kỳ họp thứ Mười Lăm, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND, các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện, Văn phòng huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan lưu ý thực hiện một số vấn đề sau đây:

2.1. Đối với UBND huyện:

- Tiếp tục phát huy công tác phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện trong công tác chuẩn bị các Kỳ họp HĐND huyện trong năm 2020.

- Chỉ đạo Văn phòng huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện sớm đăng ký danh mục nghị quyết dự kiến sẽ trình tại các Kỳ họp HĐND huyện trong năm 2020; quan tâm rà soát, kiểm tra tiến độ xây dựng các tờ trình và gửi đầy đủ hồ sơ tài liệu theo quy định về Thường trực HĐND huyện đối với những tờ trình đã hoàn thành để thẩm tra, không nhất thiết phải đợi đúng thời gian theo kế hoạch chuẩn bị kỳ họp mới gửi.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt nội dung được phân công trả lời chất vấn; việc trả lời nội dung chất vấn phải tập trung, đi thẳng vào vấn đề được chất vấn, khắc phục việc giải thích dài dòng, vòng vo né tránh, chưa rõ ràng, chưa đúng yêu cầu đặt ra, có thể làm người nghe, người đọc cho là coi thường ý kiến đại biểu, ý kiến cử tri. Báo cáo giải trình, bên cạnh thông tin kết quả việc thực hiện các chỉ đạo của UBND huyện về giải quyết ý kiến của cử tri và kiến nghị của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND huyện, kết quả việc thực hiện các kết luận của chủ tọa kỳ họp, cùng các nguyên nhân chủ quan, khách quan, cần cam kết thời điểm và giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại được chỉ ra, để HĐND huyện theo dõi, giám sát.

- Chỉ đạo cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo, thống nhất số liệu báo cáo tại kỳ họp, tránh gây khó khăn cho các Ban HĐND trong công tác thẩm tra, và các vị

đại biểu HĐND huyện, các vị khách mời tham dự kỳ họp trong việc theo dõi, giám sát.

2.2. Đối với UBMTTQ Việt Nam huyện:

- Tiếp tục phát huy công tác phối hợp giữa Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện với Thường trực HĐND huyện trong công tác tiếp xúc cử tri trước các Kỳ họp thường lệ của HĐND huyện.

- Tăng cường chức năng phản biện của UBMTTQ Việt Nam huyện đối với nội dung các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp và gửi các văn bản về Kỳ họp đúng theo Kế hoạch;

2.3. Đối với hai Ban HĐND huyện:

- Tăng cường công tác khảo sát thực tế nhằm thu thập thêm thông tin, chủ động có kế hoạch làm việc trước với các cơ quan chuyên môn được giao tham mưu xây dựng Tờ trình, dự thảo Nghị quyết để nắm bắt đầy đủ thông tin phục vụ tốt công tác thẩm tra.

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng huyện trong việc rà soát thành phần hồ sơ tờ trình, dự thảo nghị quyết, bảo đảm việc thẩm tra chỉ được tiến hành khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Trưởng hai Ban căn cứ vào thế mạnh về năng lực, sở trường và vị trí công tác của từng thành viên của Ban để phân công và đôn đốc, kiểm tra để các thành viên của Ban tích cực nghiên cứu tài liệu, tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại các hội nghị thẩm tra của Ban và phát biểu tại hội trường. Mạnh dạn góp ý với các thành viên cố tình không tham gia các hoạt động của Ban;

- Giúp Thường trực HĐND huyện đôn đốc, giám sát việc trả lời, giải quyết, thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát của Ban, các kết luận của Chủ tọa kỳ họp, các phiên họp Thường trực, các hội nghị của các Ban HĐND huyện theo lĩnh vực phụ trách.

2.4. Đối với các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND huyện:

- Chủ động giữ mối quan hệ gắn bó với cử tri nơi trúng cử và cử tri toàn địa bàn; Tích cực, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhất là của cử tri nơi đại biểu trúng cử và những vấn đề phát sinh trên địa bàn mà đại biểu trúng cử.

- Duy trì thường xuyên mối quan hệ giữa các đại biểu trong Tổ; Trong điều hành họp thảo luận tài liệu tại Tổ gợi ý, phân công đại biểu tham gia thảo luận, tranh luận và chất vấn, truy vấn tại mỗi kỳ họp một cách dân chủ, thực chất, trách nhiệm.

- Từng đại biểu nâng cao trách nhiệm, giữ đúng lời hứa với cử tri khi ứng cử; Tích cực, chủ động tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, các buổi giám sát, các cuộc làm việc, các hoạt động và các buổi họp thẩm tra tài liệu của 02 Ban HĐND huyện mà đại biểu là thành viên, các buổi họp Tổ thảo luận tài liệu và các ngày họp chính thức của các kỳ họp HĐND huyện; Quan tâm theo dõi việc giải quyết các kiến nghị để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cử tri; Phát huy

vai trò trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu trong việc quyết nghị và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện.

- Từng đại biểu tích cực đầu tư nghiên cứu tài liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử HĐND huyện và gửi qua hộp thư điện tử để nắm bắt tình hình, nhằm làm tròn nhiệm vụ và chức trách trong việc thay mặt nhân dân thực hiện quyền giám sát, quyết định trong các hoạt động của HĐND huyện và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2.5. Đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, cấp ủy Chi bộ và Trưởng các khu dân cư:

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đại biểu HĐND huyện đang công tác tại đơn vị mình tham dự đầy đủ các hoạt động của HĐND huyện theo luật định; không bố trí, phân công công tác khác, không giải quyết đi phép vào các ngày mà đại biểu HĐND huyện tham gia các hoạt động của HĐND huyện.

- Chủ động thu xếp thời gian và công việc để tích cực tham gia các hoạt động của HĐND huyện theo kế hoạch đã dự kiến và được thông tin trước, nếu không thể tham dự được phải thông báo trước về Thường trực HĐND huyện về lý do và cử cấp phó tham dự thay.

2.6. Đối với Văn phòng huyện Côn Đảo:

- Làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐND và UBND huyện trong phối hợp, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan có liên quan trong công tác xây dựng các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo giải trình trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng cả về hình thức, nội dung và thời gian gửi tài liệu trình kỳ họp.

- Giúp cho Thường trực và hai Ban HĐND huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo với Thường trực HĐND huyện tình hình và kết quả thực hiện các kiến nghị và kết luận của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện.

- Lưu ý quan tâm hơn nữa chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐND huyện trong hoạt động thường xuyên và tham mưu xây dựng kế hoạch; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- TTr. HĐND tỉnh (b/c);
- TTr. HU, UBND huyện;
- BTr.UBMT TQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, khu dân cư;
- Đảng Cộng TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Minh Nhựt